

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ทำงานรับใช้ในขณะที่มีสำนักเป็นดวงวิญญาณและลูกจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกย่างก้าว
- คำถาม:** ด้วยการมีสำนักรู้ใจที่ลูกจะไม่มีสำนักที่เป็นร่าง?
- คำตอบ:** รักษาสำนักไว้เสมอว่าลูกคือผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้รับใช้ไม่สามารถมีสำนักที่เป็นร่างได้ ยิ่งลูกอยู่ในโยคะมากเท่าไร สำนักที่เป็นร่างของลูกก็จะยิ่งถูกขจัดออกไปมากขึ้น
- คำถาม:** ตามละครแล้ว ผู้ที่มีสำนักที่เป็นร่างจะได้รับการลงโทษใด?
- คำตอบ:** ความรู้นี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของพวกเขา ผู้ที่มั่งคั่งจะอยู่อย่างมีสำนักที่เป็นร่างเพราะความมั่งคั่งของพวกเขา เหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าใจความรู้นี้ นี่คือการลงโทษที่พวกเขาได้รับ ผู้ที่ยากจนจะสามารถเข้าใจความรู้นี้อย่างง่ายดาย

โอม ชานติ พ่อทางจิตวิญญาณแนะนำลูกผ่านบราห์มาว่าลูกจะกลายเป็นอะไรถ้าลูกมีการจดจำระลึกถึง ลูกจะกลับมาสโตประธาน และเข้าไปในอาณาจักรแห่งดินแดนสุขาวดีของลูก ท่านไม่ได้บอกเพียงลูกเท่านั้น เสียงนี้ไม่ได้ไปถึงแค่ในบาร์ดเท่านั้นแต่จะไปถึงทุกคนในต่างประเทศด้วย ผู้คนมากมายจะได้รับนิมิตด้วยเช่นกัน พวกเขาจะได้รับนิมิตของใคร? ลูกต้องใช้สติปัญญาของลูก พ่อให้นิมิตผ่านบราห์มาถ้าพวกเขาต้องการเป็นเจ้าชาย พวกเขาควรไปหาบราห์มาหรือบราห์มินชายยุโรปที่ปรารถนาที่จะเข้าใจผู้เดียวนั้น บาร์ดเคยเป็นดินแดนสุขาวดี แต่ไม่มีใครรู้อย่างถูกต้องว่าเคยเป็นอาณาจักรของใครในเวลานั้น บาร์ดเคยเป็นสวรรค์ เวลาลูกอธิบายแก่ทุกคนว่าเป็นราชาโยคะที่ง่ายตายซึ่งด้วยสิ่งนี้บาร์ดกลายเป็นสวรรค์ สติปัญญาของผู้คนในต่างประเทศอย่างน้อยก็ดีกว่าเล็กน้อย พวกเขาจะเข้าใจอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ลูกๆ ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ควรทำอะไรในขณะนี้? จะต้องให้คำแนะนำแก่ลูก ลูกๆ ต้องสอนราชาโยคะโบราณ ผู้คนมากมายมาหาลูกที่พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฯลฯ พวกเขาเขียนความคิดเห็นของพวกเขาลงไปว่า ลูกกำลังทำงานที่ดีมาก อย่างไรก็ตามพวกเขาเองก็ไม่เข้าใจ ถ้าพวกเขาได้สัมผัสแม้เพียงเล็กน้อย พวกเขาก็จะมา แต่ยังคงเป็นผู้ที่ยากจนที่ทำความเพียรพยายามที่จะเข้าใจและสร้างโชคที่ดีสำหรับตนเอง ผู้ที่มั่งคั่งจะไม่ทำความเพียรพยายามใดๆ พวกเขามีสำนักที่เป็นร่างอย่างมากและดังนั้นตามละครก็เหมือนราวกับว่าพระเจ้าได้ลงโทษแก่พวกเขา อย่างไรก็ตาม โดยผ่านพวกเขาที่ลูกต้องกระจายเสียงออกไป ผู้คนในต่างประเทศสนใจในการได้รับความรู้นี้ พวกเขาจะมีความสุขมากที่ได้ยินสิ่งนี้ ลูกเพียรพยายามอย่างมากกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลแต่พวกเขาไม่มีเวลา แม้ว่าพวกเขาจะได้รับนิมิตขณะกำลังนั่งอยู่ที่บ้านก็จะไม่มีสิ่งใดเลยเข้าไปในสติปัญญาของพวกเขา ดังนั้นบามาแนะนำลูกๆว่า ให้เก็บรวบรวมความคิดเห็นที่ดีแล้วทำหนังสือรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา แล้วลูกสามารถแนะนำผู้คนและบอกพวกเขาว่า ดุชิทุกคนชอบสิ่งนี้อย่างมาก ผู้คนในต่างประเทศและจากบาร์ดสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับราชาโยคะที่ง่ายตาย บาร์ดประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของเหล่าเทพแห่งสวรรค์ด้วยราชาโยคะที่ง่ายตาย และดังนั้นเหตุใดลูกจึงไม่ตั้งพิพิธภัณฑ์ในทำเนียบรัฐบาลที่สามารถจัดการประชุม ฯลฯ ลูกๆ ควรคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ จะยังคงใช้เวลา สติปัญญาของพวกเขาไม่อ่อนลงอย่างรวดเร็วเช่นนั้น มีกฎแจก๊อดเรปิดล็อคสติปัญญาของพวกเขา ถ้าเสียงจะกระจายออกไปในเวลานี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ใช้ สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน บอกพวกเขาว่า: ถ้ามีพิพิธภัณฑ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ชาวต่างชาติมากมายจะมาและเข้าใจ ลูกๆ จะมีชัยชนะอย่างแน่นอน และดังนั้นลูกควรจะคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ต่อไป ผู้ที่มีสำนักเป็นดวงวิญญาณจะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ผู้คนที่น่าสนใจและสิ้นหวังเข้าใจและประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาจากพ่อ ลูกเขียนว่า ท่านสามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้นเมื่อลูกที่ดีบางคนมา พวกเขาสามารถให้ความคิดเห็นได้ รองนายกรัฐมนตรีจะมาทำพิธีเปิด และนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีจะมาในภายหลังเพราะพวกเขาจะได้รับการบอกว่าคุณรู้นี้น่าอัศจรรย์เพียงใด และความสงบที่แท้จริงจะได้รับการก่อตั้งอย่างไร เป็นสิ่งที่รู้สึกได้ว่าลูกต้องที่สุด การอธิบายทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าไม่รู้สึกว่าคุณต้องในวันนี้ก็จะรู้สึกว่าคุณต้องในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน บามาเฝ้าแต่บอกลูกต่อไป: จงไปหาบุคคลสำคัญ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป พวกเขาจะเข้าใจด้วยเช่นกัน สติปัญญาของมนุษย์กลับมามาโตมโประธาน และเหตุนี้เองพวกเขาจึงกระทำสิ่งที่ผิด นับวันพวกเขาก็ยิ่งกลับมามาโตมโประธานมากขึ้น ลูกพยายามที่จะอธิบายแก่พวกเขาโดยการบอกพวกเขาว่า หยุดธุรกิจที่ชั่วร้ายนั้น จงสร้างความก้าวหน้า พ่อมาแล้วเพื่อทำให้ลูกเป็นเทพที่บริสุทธิ์ ในที่สุดวันนั้นจะมาถึงเมื่อจะมีพิพิธภัณฑ์ในทำเนียบรัฐบาล จงบอกพวกเขาว่า: เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายของเราเอง รัฐบาลจะไม่ให้เงินใดๆ ลูกๆ ควร

พูดว่าลูกสามารถสร้างพิภพภณท์ในทำเนียบรัฐบาลทุกแห่งด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเอง ถ้าได้เริ่มในทำเนียบรัฐบาลหนึ่งแห่งก็จะเกิดขึ้นในอาคารอื่นๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีบางคนที่อธิบายความรู้นี้ บอกพวกเขาว่า: กำหนดเวลาที่ใครบางคนสามารถมาและชี้หนทางแก่คุณ เราจะแสดงหนทางที่จะสร้างชีวิตของคุณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดเลยแม้กระทั่งเปลือกหอย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคต พ่ออธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยผ่านลูกๆ มายาจับลูกที่ดีมากที่คิดว่าตนเองเป็นมหาวิระ จุดหมายปลายทางสูงมาก ลูกต้องระมัดระวังอย่างมาก การชกมวยนี้ไม่ยิ่งหย่อนเลย เป็นการชกมวยที่ทรงพลังที่สุด นี่คือการรบที่จะเอาชนะราวัน ลูกไม่ควรมีส่วนที่เป็นร่างแม่แต่น้อย ลูกไม่ควรคิดว่าลูกกำลังทำงานรับใช้นี้หรือทำงานรับใช้นั้น ลูกคือผู้รับใช้ของพระเจ้า ลูกต้องให้ศาสนแก่ทุกคน สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามที่แผ่ตัวอย่างมาก ลูกต้องอธิบายความรู้ให้แก่ตนเองด้วยพลังโยคะ ลูกต้องแผ่ตัวอย่างมากในสิ่งนี้และไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้เพื่อที่ความซาบซึ้งของลูกสามารถสูงขึ้น ลูกควรอธิบายด้วยความรักว่าทุกวงจร ชาวบาร์ตได้รับมรดกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด 5,000 ปีที่แล้วเคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เวลาที่ถูกเรียกว่าโรงค้าประเวณี ยุคทองเคยเป็นวัดของชีวาและได้รับการก่อตั้งโดยชีพบบา นี่คือการอาณาจักรที่ก่อตั้งโดยราวัน ความแตกต่างเป็นเหมือนกลางวันและกลางคืน ลูกๆ รู้สึกว่าลูกได้กลายเป็นอะไรอย่างแท้จริง! บาบาททำให้ลูกหดเหี่ยวกับตัวท่านเอง สิ่งหลักคือการกลับมาซึ่งมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ จงมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและมีความคิดว่า วันนี้ฉันต้องไปและอธิบายให้แก่นายกรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ ถ้าฉันให้ดริชตีแก่เขา เขาก็สามารถมีนิมิต ลูกสามารถให้ดริชตีแก่เขา ถ้าลูกคงสำนึกเป็นดวงวิญญาณแบบเตอริ์ของลูกยังคงได้รับการเติมเต็ม แบบเตอริ์ของลูกจะได้รับการเติมเต็มเมื่อลูกนั่งในสำนึกเป็นดวงวิญญาณและมีโยคะกับพ่อในขณะที่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ผู้ที่อยากจนสามารถเติมเต็มแบบเตอริ์ของเขาได้อย่างรวดเร็วมากเพราะพวกเขาจดจำพ่ออย่างมาก ลูกอาจจะเก่งมากในความรู้อันแต่ถ้าลูกมีโยคะน้อย แบบเตอริ์ของลูกจะไม่ได้รับการเติมเต็มเพราะจะมีความหยิ่งโสของร่างกายอย่างมากซึ่งหมายความว่าลูกไม่มีโยคะใดเลย เหตุนี้เองจึงไม่มีพลังในลูกศรของความรู้ มีพลังในดาบด้วยเช่นกัน ดาบหนึ่งอาจมีค่า 10 รูปี และอีกดาบหนึ่ง 50 รูปี ได้มีการจดจำดาบของกูรูโกปินด์ซิงห์ (กูรูคนที่ 10 ของซิกข์) ไม่มีเรื่องของความรุนแรงในสิ่งนี้ เหล่าเทพไม่ก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง วันนี้ บาร์ตเป็นเช่นนั้นและพวงนี้จะเป็นเช่นนั้น และดังนั้นลูกๆ ควรสัมผัสกับความสุขออย่างมาก เมื่อวานนี้ลูกอยู่ในอาณาจักรของราวันและลูกสำลักหายใจไม่ออก วันนี้ ลูกอยู่กับพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุด เวลาที่ลูกเป็นของครอบครัวพระเจ้า ในยุคทองลูกจะเป็นของครอบครัวเทพ พระเจ้าเองกำลังสอนลูกในเวลานี้ ลูกได้รับความรักจากพระเจ้าอย่างมาก โดยการได้รับความรักของราวันเป็นเวลาครึ่งวงจรถูกก็กลายเป็นลิง เวลาที่โดยการได้รับความรักจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกก็กลายเป็นเทพ นี่เป็นเรื่องของ 5,000 ปี พวกเขาพูดถึงเวลาหลายแสนปี ผู้ที่เคยเป็นผู้กราบไหว้บูชาเหมือนอย่างที่ลูกเคยเป็นเช่นกัน เขากำลังยืนอยู่บนยอดของต้นไม้ ในยุคทองลูกมีความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัดและความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นกันในวัดที่สร้างขึ้นมา ต่อมาหลังจากนั้น วัดเหล่านั้นก็ถูกรื้อปล้น มีวัดมากมาย มีวัดของปวงประชาด้วยเช่นกัน ที่จริงแล้วปวงประชาในเวลานี้มีความมั่งคั่งมากกว่า ผู้ปกครองขอยืมเงินจากปวงประชา นี่คือการที่สกปรกมาก กัลกัตตาเป็นสถานที่ที่สกปรกที่สุด ลูกต้องเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ไม่ว่าใครทำอะไร เขาก็ได้รับผลตอบแทนของสิ่งนั้น ถ้ามีสำนึกเป็นร่างลูกก็สอตก ผู้คนไม่เข้าใจความหมายของ “มานมานะบัพ” พวกเขาเพียงแค่อัจฉริยะ พวกเขาไม่มีความรู้ใด เพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่มีความรู้ ผู้คนในหนทางอื่นไม่สามารถกลายเป็นเทพได้ ใครจะสามารถกลายเป็นเทพได้โดยไม่กลายเป็นบราห์มิน, ประชาบิดาบราห์มา กุมารหรือกุมารีได้อย่างไร? ผู้ที่ได้กลายเป็นสิ่งนี้ในวงจรที่แล้วจะกลายเป็นสิ่งนี้อีกครั้ง สิ่งนี้ใช้เวลา ต้นไม้จะไม่เติบโตและมีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆ จากการเคลื่อนไหวเหมือนมดและแล้วลูกจะมีสภาพที่โอบิบิน พ่ออธิบายว่า: ลูกๆ ที่แสนหวานจดจำพ่อและดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง วงจรของ 84 ชาตเกิดอยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกบราห์มินเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นเทพ และจากนั้นลูกก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักรบ ไม่มีใครเข้าใจคำว่าสุริยวงศ์และจันทร์ราวต์ ลูกต้องเพียรพยายามที่จะอธิบายให้แก่พวกเขา อย่างไรก็ตามถ้าพวกเขายังคงไม่เข้าใจก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวว่ายังไม่ถึงเวลาของพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงมา ผู้คนภายนอกได้ยินสิ่งที่ผิดเกี่ยวกับบราห์มา กุมารี และเมื่อพวกเขาเข้ามาข้างในและเห็นสิ่งที่ลูกกำลังทำอยู่ พวกเขาพูดว่า ผู้คนเหล่านี้กำลังทำงานที่ดีมาก พวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของมนุษย์ ดูสิว่าบุคลิกภาพของเหล่าเทพสวยงามแค่ไหน! พวกเขาปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ บาบาทพูด: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูก เป็นเพราะด้วยวิญญาณปีศาจร้ายทั้งห้าเหล่านั้นที่บุคลิกภาพของลูกเสียหายไป ในขณะที่ลูกกำลังอธิบาย พวกเขา ก็กลายเป็นคนดี แต่เมื่อพวกเขาออกไปข้างนอกพวกเขาก็ลืมทุกสิ่ง เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวที่ว่า ไม่ว่าลูกจะตกแต่งประดับประดาสักกี่ครั้งมันก็จะสกปรกอีกครั้ง บาบามาไม่ได้ดูหมิ่นใคร ท่านเพียงอธิบายแก่ลูก ให้กิจกรรมของลูกนั้นสูงส่ง ทำไมลูกถึงโกรธและเริ่มเห่า? ในสวรรค์ไม่มีความโกรธใดเลย เมื่อใดก็ตามที่พ่ออธิบายอะไรเป็นการส่วนตัวท่านก็ไม่เคยโกรธเลย บาบาอธิบายทุกสิ่งอย่างละเอียดมาก ละครเคลื่อนไปอย่างถูกต้องแม่นยำตามกฎ ไม่เคยมีความผิดพลาดใดเลยในละคร มันถูกกำหนดไว้แล้วนิรันดร์ การกระทำใดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจาก

5,000 ปี บางคนก็สงสัยว่าภูเขาคงถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างไรหลังจากที่ถล่มลงมาแล้ว เมื่อลูกดูภาพยนตร์ พระราชวังอาจพังทลาย จากนั้นเมื่อมีการฉายซ้ำลูกก็จะเห็นพระราชวังนั้นเหมือนเดิม ในทำนองเดียวกันทั้งหมดนี้ก็จะซ้ำรอยเหมือนเดิม ลูกต้องมีสมองที่จะเข้าใจ เป็นเรื่องยากสำหรับสติปัญญาของบางคนที่จะเข้าใจ นี่คือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก เคยเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพในอาณาจักรของพระเจ้า พวกเขาคือผู้ที่ได้รับการกราบไหว้บูชา พ่อได้อธิบายแล้วว่า ลูกคือผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา และต่อมากลูกก็กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา ความหมายของ“ฮัมโซ”จึงได้มีการอธิบายแก่ลูก ลูกคือผู้ที่กลายเป็นเทพ และต่อมากกลายเป็นนักรบ ฯลฯ นี่คือเกมของการตีลังกา ลูกต้องเข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนมากและพยายามอธิบายสิ่งนี้ให้แก่ผู้อื่น บาบามีได้บอกลูกให้หยุดทำธุรกิจ ไม่เลย เพียงแต่กลับมาสโตประธานเข้าใจนัยสำคัญของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์และอธิบายแก่ผู้อื่น สิ่งหลักคือ “มานมานะบาฟ” พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและลูกจะกลับมาสโตประธาน การจาริกแสวงบุญของการจดจำระลึกถึงเป็นอันดับหนึ่ง พ่อพูดว่า: พ่อจะพาทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปกับพ่อ ในยุคทองจะมีมนุษย์จำนวนน้อยมาก ในยุคเหล็กมีมนุษย์จำนวนมาก ใครจะพาทุกคนกลับไป? ใครจะทำให้ป่าหมดไป? นายของสวน เป็นพ่อผู้ที่ได้ชื่อว่าคนพ่ายเรือ ท่านคือผู้เดียวที่ปลดปล่อยทุกคนจากความทุกข์และนำทุกคนข้ามฟากไป การศึกษานี้แสนหวานมาก เพราะความรู้นี้เป็นแหล่งรายได้ของลูก ลูกได้รับสมบัติที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้คนในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้รับสิ่งใดเลย ไม่มีเรื่องของการก้มลงแทบเท้าผู้ใดที่นั่นนั่นผู้คนไปและหมอบกราบอยู่เบื้องหน้ากูรู พ่อปลดปล่อยลูกจากทุกสิ่งนั้น ลูกควรจดจำพ่อเช่นนั้น ท่านคือพ่อ ดังนั้นลูกเข้าใจว่าลูกจะได้รับมรดกของลูกจากบาบาอย่างแน่นอน ลูกมีความสุขนี้ บางคนเขียนว่า เมื่อเราไปหาคนที่มั่งคั่ง เรารู้สึกอับอายเพราะเรายากจน บาบาคพูด: เป็นการดีกว่าที่ลูกยากจนเพราะว่าถ้าลูกมั่งคั่งลูกคงจะไม่มาที่นี่ อังชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. คงอยู่ในความสุขและความซาบซึ้งอย่างสม่ำเสมอว่าลูกเป็นของครอบครัวของพระเจ้า พระเจ้ากำลังสอนลูกด้วยตัวท่านเองและลูกกำลังได้รับความรักของท่าน ด้วยความรักนี้ที่ลูกกลายเป็นเทพ

2. เข้าใจละครที่ลูกกำหนดเอาไว้แล้วนี้อย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่สามารถมีความผิดพลาดใดๆในสิ่งนี้ การกระทำใดๆที่เกิดขึ้นจะซ้ำรอย เมื่อลูกเข้าใจประเด็นนี้ด้วยหัวใจที่ชัดเจน ลูกจะไม่มีวันโกรธเลย

พร: ขอให้ลูกข้ามผ่านพายุทั้งหมดได้อย่างง่ายดายโดยการพิจารณาว่าพายุเหล่านั้นเป็นของขวัญและกลับมาอุทิศตนและเพียบพร้อม เป้าหมายของทุกคนคือการอุทิศตนและกลับมาเพียบพร้อม(complete) ดังนั้นอย่าได้หวาดกลัวต่อสิ่งเล็กๆ ลูกกำลังกลายเป็นรูปปั้นบูชาและดังนั้นจะต้องมีการใช้ค้อนตอกบ้างอย่างแน่นอน ผู้ที่อยู่ข้างหน้าจะต้องข้ามผ่านพายุมากที่สุด อย่างไรก็ตามลูกต้องไม่พบว่าพายุเหล่านี้เป็นพายุ แต่เป็นของขวัญ พายุเหล่านี้กลายเป็นของขวัญที่จะทำให้ลูกมีประสบการณ์ ดังนั้นจงต้อนรับอุปสรรคต่างๆ และเมื่อลูกมีประสบการณ์แล้ว จงเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไป

คติพจน์: เพื่อที่จะจบสิ้นความไม่ระมัดระวัง จงตรวจสอบตนเองอย่างต่อเนื่องในขณะที่รักษาความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกกับตนเอง

*** โอม ชานตี ***